

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-สพด.เผยข้อมูลอ้างอิง ปก. ความสูญเสียและเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว 13 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ล่าสุด ณ เวลา 06.00 น. วันที่ 29 มี.ค. พบผู้เสียชีวิต 9 ราย บาดเจ็บ 9 ราย และสูญหาย 101 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ,ข่าวสด, เดลินิวส์) , เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-ศบค.ตร.รายงานสรุปความเสียหายข้อมูลแผ่นดินไหวในพื้นที่กรุงเทพฯ สรุปมีจำนวนผู้เสียชีวิต 13 คน บาดเจ็บ 10 คน สูญหาย 118 คน สาเหตุจากตึกคอนกรีต วัสดุก่อสร้างล้มทับ และตึกสูงตง.ถล่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ,แนวหน้า ,เดลินิวส์) , เว็บไซต์ (คมชัดลึก, บ้านเมือง, เดลินิวส์, เนชั่นออนไลน์, มติชน,การเงินการธนาคาร, โพสต์ทูเดย์)

-นายภาสกร บุญญลักษม์ อธิบดี ปก. ในฐานะเลขานุการ บกปก.ช. สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวและการให้ความช่วยเหลือประชาชน ว่า จากกรณีเหตุแผ่นดินไหวศูนย์กลางที่ประเทศ เมียนมา ขนาด 8.2 ลิก 10 กิโลเมตร ในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง สามารถรับรู้แรงสั่นไหวได้ในพื้นที่รวม 57 จังหวัด เบื้องต้นพบความเสียหาย 14 จังหวัด ปัจจุบันมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 2 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานีและแพร่ รวมทั้งกรุงเทพมหานครที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติเต็มพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน

-กรุงเทพมหานคร เปิดสวนสาธารณะ ให้ประชาชนใช้พื้นที่ตลอด 24 ชม. ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยมี การจัดเตรียมรถสุขาจอดให้บริการในจุดต่างๆ บรรยากาศในช่วงเย็น ทั้ง 6 สวน ได้แก่ ได้แก่ 1. สวนเบญจกิติ 2. อุทยานเบญจสิริ 3. สวนลุมพินี 4. สวนจตุจักร 5. สวนรถไฟ และ 6. สวนสันติภาพ มีประชาชนเดินทางมาร่วมกิจกรรม 'ดนตรีในสวน' ซึ่งผู้ว่าฯ กทม. จัดให้เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ด้านทีมพยาบาลวิชาชีพ จากศูนย์บริการสาธารณสุข 17 กทม. ร่วมกับ MCAT กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่พบปะพูดคุย สอบถามความต้องการ และทำความเข้าใจในสถานการณ์ให้กับญาติผู้ประสบภัยจากเหตุอาครถล่ม โดยวันนี้ได้ให้คำปรึกษา สุขภาพจิต 60 ราย ส่งต่อจิตแพทย์ 2 ราย นอกจากนี้ ยังทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้การปฐมพยาบาลญาติที่มีอาการปวดศีรษะ ลมแดด ปวดกล้ามเนื้อ 20 ราย โดยมีล่ามภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษจากกรมประชาสัมพันธ์ช่วยสื่อสาร ทั้งนี้ทีมปฐมพยาบาลและเยียวยาจิตใจของ กทม. เข้าพื้นที่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- รัฐบาลทหารเมียนมาออกแถลงการณ์ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวเพิ่มเป็นอย่างน้อย 1,002 ราย และบาดเจ็บราว 2,376 ราย ด้านผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าเหตุการณ์นี้อาจรุนแรงมาก เพราะใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวบนครมณฑลยะเลยมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ในโครงสร้างอาคารบ้านเรือนที่เปราะบาง ขณะที่แบบจำลองของสำนักสำรวจธรณีวิทยา สหรัฐอเมริกา (ยูเอสซีจี) คาดว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเกิน 10,000 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36

-สถานีโทรทัศน์ MRTV ของทางการเมียนมารายงาน จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง พุ่งสูงขึ้นเป็น 1,644 ราย แล้ว ส่วนจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็น 3,408 ราย ในขณะที่จำนวนผู้สูญหายเพิ่มขึ้นเป็น 139 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, linetoday

-มีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 17.08 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 68 เกิดเหตุแผ่นดินไหวในทะเล บริเวณจังหวัดบันดาอาจะห์ ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ขนาด 4.6 แมกนิจูด ความลึก 140 กม. ห่างจากภูเก็ต ประมาณ 400 กิโลเมตร ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมา และไม่ทำให้เกิดคลื่นสึนามิ

ตรวจสอบความเสียหาย อาคาร/รพ.ที่ได้รับผลกระทบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ ,มติชน) , เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, เนชั่นออนไลน์,hfocus)

- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของโรงพยาบาลราชวิถี หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยพบว่ามี 2 อาคารที่ได้รับ

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ผลกระทบ คือ อาคารสิริธร และอาคารทศมินทรราชิราช โดยวิศวกรได้รายงานถึงเข้าตรวจสอบอาคารสิริธร ที่มีทั้งหมด 12 ชั้น ตรวจสอบไปแล้ว 3 ชั้นมีความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาสามารถใช้งานได้ และอีก 9 ชั้น อยู่ระหว่างตรวจสอบ จากนั้นจะเข้าตรวจสอบอาคารทศมินทรราชิราชที่อยู่ข้างๆกัน เป็นอาคาร 25 ชั้น มีรอยแตกตามผนัง กระฉกแตกกร้าว อาจใช้เวลา 2-3 วันในการตรวจสอบ จึงแนะนำให้หยุดบริการประชาชน รอให้มีการตรวจสอบให้เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสบายใจ แต่ทั้งนี้หากมีกรณีฉุกเฉิน ยังสามารถให้บริการได้ ในด้านการสำรวจความเสียหายโรงพยาบาลทั่วประเทศ ใน 151 แห่งนั้น กรมสปส. รับหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ขณะนี้ทุกโรงพยาบาลในต่างจังหวัดยังใช้งานได้ปกติ แต่ต้องตรวจสอบสภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจควบคู่กับการให้บริการด้วย

-รพ.ราชวิถี ออกประกาศ งดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอกทุกคลินิกถึงวันที่ 2 เมษายน 2568 เพราะอยู่ระหว่างตรวจสอบความปลอดภัยของรพ. สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดจะมีเจ้าหน้าที่ห้องตรวจโทรแจ้ง สำหรับผู้ป่วยเก่าที่ต้องใช้ยา ทางรพ.จะประสานส่งยาให้ทางไปรษณีย์ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)

-นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองปลัด สธ. ในฐานะโฆษกสื่อสารศูนย์ EOC เหตุแผ่นดินไหว ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าว่า จากกรณีพบรอยร้าวอาคาร บริเวณทางเชื่อมตึกอาคาร 1 กับอาคาร 3 ชั้น 5 ของ สป.สธ. ทางผู้บริหาร ได้สั่งการให้ทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบ โดยล่าสุดได้รับรายงาน ว่า ขณะนี้ทีมวิศวกร กองแบบแผน เข้ามาสำรวจความเสียหายและความแข็งแรงของอาคาร ชั้น 7 อาคาร 5 และทั้ง 7 ตึก สป.สธ.แล้ว พบรอยร้าวเป็นบางจุด เช่น ที่อาคาร 1 ,2,3,4 และอาคาร 7 ผู้เชี่ยวชาญจากกองแบบได้ให้ความเห็นว่า ไม่กระทบกับโครงสร้างของตึก สามารถเข้าปฏิบัติงานบนตึกได้ตามปกติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)

-นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองปลัด สธ. เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีแผ่นดินไหวในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2568 กล่าวว่า หน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศได้รับผลกระทบ ทั้งหมด 151 แห่ง ใน 30 จังหวัด รวม กรุงเทพมหานคร แยกเป็น โรงพยาบาลศูนย์ 7 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 13 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกรม 3 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 69 แห่ง รพ.สต./สถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 38 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2 แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 19 แห่ง โดยส่วนมากเกิดรอยร้าว แต่ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลัก จึงยังสามารถให้บริการได้ และไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

สำหรับโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ได้รับผลกระทบ 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลเลิดสิน พบความเสียหายแต่ไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร ยกเว้นส่วนทางเชื่อมต่ออาคารกาญจนาภิเษก ที่ยังใช้งานไม่ได้ แต่จะกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม นี้ และโรงพยาบาลราชวิถี อาคารนวมินทรราชิราชพบความเสียหายที่อาจได้กระทบต่อโครงสร้างอาคาร จึงงดใช้งานทั้งอาคาร และส่งต่อผู้ป่วยในจำนวน 133 ราย ไปยังสถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันทรวงอก และโรงพยาบาลราชวิถี 2

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)

-พล.อ.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา นำทีม "ตรวจอาคารมหิตลาธิเบศร หลังแผ่นดินไหว 1 วัน "พบเสาและคาน ที่รับน้ำหนักโครงสร้างทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติและแข็งแรง ผนังบางจุดได้รับแรงบิดและมีรอยร้าวเห็นด้วยตาเปล่าไม่อันตราย ทั้ง 5 สภาวิชาชีพ ทั้งแพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัด ในวันจันทร์ อาคารมหิตลาธิเบศรพร้อมให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (hfocus)

- โรงพยาบาลเลิดสินออกประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง งดการให้บริการชั่วคราวเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหว ยกเว้นกรณีวิกฤตฉุกเฉินเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์)

- รพ.แม่สอด ประกาศงดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการชั่วคราว 2 วัน เพื่อสำรวจโครงสร้างอาคารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 31 มี.ค.เป็นต้นไป กรณีผู้ป่วยที่มีนัดในวันที่ 28-29 มี.ค.

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

และยังมีyarรับประทานอีก 1 สัปดาห์ มารับบริการในวันที่ 4-5 เม.ย. หากประสงค์จะรับยาก่อนมารับบริการได้ในวันที่ 31 มี.ค. เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) , เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-**จ.เชียงใหม่** รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และ รพ.ลานนา หลังอพยพผู้ป่วยออกมา ขณะนี้เปิดให้เข้าอาคารได้ตามปกติแล้ว เพราะโครงสร้างหลักไม่เสียหาย

-**จ.เชียงราย** ผนังอาคารโรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์เกิดรอยร้าวเล็กน้อย

-**จ.ลำพูน** ผนังอาคาร รพ.ลำพูน ผนังอาคาร รพ.บ้านโฮ่ง เสียหาย ผนังอาคาร รพ.แม่ทา มีรอยร้าว อาคารสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอแม่ทามีรอยร้าว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

-**จ.แม่ฮ่องสอน** อาคารโรงพยาบาลปาย ได้รับความเสียหาย อาคาร โรงพยาบาลขุนยวม มีรอยร้าว ทางเดินเชื่อมอาคาร โรงพยาบาลสบเมย ได้รับความเสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

-**จ.ลำปาง** นพ.สุวรรณ เท้ชรุ่ง นพ.สสจ.ลำปาง เปิดเผยว่า ตึกกวมินทร์ หรือตึกผู้ป่วยนอก 8 ชั้น รพ.ลำปาง ได้รับความเสียหายทุกชั้น ทั้งผนังร้าว บันไดแตกร้าวทุกชั้น และห้องตรวจสำคัญอุปกรณ์บางอย่างเสียหาย คาดว่าจะปิดใช้อาคารนี้ไปก่อน อย่างไรก็ตามไม่มีกำหนด ด้าน นพ.วรเชษฐ์ เตชะรักษ์ ผอ.รพ.ศูนย์ลำปาง กล่าวว่า เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เจ้าหน้าที่ของ รพ.ทั้งหมดเสียขวัญมาก แต่ทุกคนก็ช่วยเหลือตนเองตลอดจนช่วยเหลือคนไข้หนีออกจากอาคารได้ยอดเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะ รพ.ลำปาง มีฝึกประจำปีทุกปี ทำให้มีความพร้อมช่วยตัวเองและคนอื่นได้เป็นอย่างดี

-อาคาร รพ.แม่พริก มีรอยร้าว

-**จ.พิษณุโลก** นายนิสิต สวัสดิเทพ รอง ผวจ.พิษณุโลก นำทีมตรวจสอบอาคารหอผู้ป่วยในและห้องพิเศษชั้น 6 รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย อ.นครไทย พบโครงสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีรอยร้าวเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้ ไม่กระทบโครงสร้างหลัก อาคารยังใช้งานได้ปกติ

-**จ.พิจิตร** นายกิตติพล เวชกุล รอง ผวจ.พิจิตร กล่าวว่า จากการส่งทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบรอยร้าวที่อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บางมูลนาก หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว พบว่าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น ตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้นดาดฟ้า มีรอยร้าวเป็นแนวยาวบนผนังและพื้น บางส่วนอาจจะเป็นรอยร้าวเดิม และบางส่วนอาจจะเป็นรอยร้าวใหม่ เบื้องต้นประสานโยธาธิการและผังเมือง จ.พิจิตร ให้ส่งวิศวกรเข้ามาตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง รพ.บางมูลนากได้งดใช้อาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว และได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยและประชาชนผู้เข้าใช้บริการอย่างเพียงพอ

-**จ.ปทุมธานี** เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง จ.ปทุมธานี เข้าตรวจสอบอาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น รพ.ปทุมธานี หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว และพบว่าผนังปูนเกือบทุกชั้นของอาคารมีรอยแตกร้าว ขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปในอาคาร และโรงพยาบาลได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมทั้งแม่ เด็ก และทารกแรกเกิด ไปอยู่ที่อาคารอื่นเพื่อความปลอดภัยแล้ว สำหรับ จ.ปทุมธานี ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว มีอาคารโรงพยาบาลเสียหาย 5 แห่ง ได้แก่ รพ.ปทุมธานี รพ.ธัญบุรี รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏธัญบุรี รพ.สามโคก และ รพ.หนองเสือ

-**จ.นนทบุรี** รพ.พระนั่งเกล้า ฝ้าเพดานบนชั้น 17 ร่วง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย

-**จ.สมุทรสาคร** อาคาร รพ.สมุทรสาคร มีรอยร้าว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

เหตุตึก สตง.ถล่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์)

-นายสุริยชัย รวีวรรณ ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยว่า ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 7 คน รอด 9 คน สูญหาย 97 คน เมื่อตรวจสอบจากเครื่องมือพบสัญญาณชีพ 15 คนยังติดอยู่ในซากอาคาร ต้องเร่งใช้เครื่องมือหลักขนย้ายเศษซากออกก่อนเข้าช่วยเหลือ ปกติกำหนดเวลาการช่วยเหลืออยู่ที่ 72 ชม. เพราะเป็นช่วงเวลาที่ยอดอาหารและน้ำได้ จะเสี่ยงเกิดอาการช็อกเสียชีวิต หากใช้เวลานานกว่านั้น ตามแผนคาดว่าจะเร่งดำเนินการภายใน 48 ชม. เบื้องต้นจากการพบสัญญาณชีพลักษณะเป็นกลุ่มกระจาย 3-7 คน ยอมรับว่ายังไม่สามารถส่งน้ำอาหารเข้าไปได้ เนื่องจากบางกลุ่มอยู่ลึกถึง 3 เมตร

ด้านนายพรศักดิ์ แสงสิงห์ อายุ 29 ปี ช่างเชื่อมผู้รอดชีวิตเล่าให้ฟังว่า ช่วงเกิดเหตุกำลังทำงานอยู่ที่ชั้น 5 รู้สึกพื้นสั่นเอียง สักพักได้ยินเสียงปุนลั่น ทุกคน ที่ทำงานมีทั้งผู้หญิงและคนแก่ต่างพากันวิ่งหนีตายอลหม่าน พอตันวิ่งลงถึงชั้นล่าง หลังจากนั้นแค่ 2

นาที่ อาคารก็ถล่มลงมาต่อหน้าต่อตา ฝุ่นตลบอบอวลจนมองทางไม่เห็น ต้องคลานหลบหนี ยืนยันได้เลยว่ามีคนติดให้ซากอาคารหลายสิบคนแน่นอน ส่วนมากเป็นคนแก่และผู้หญิงที่วิ่งหนีไม่ทัน

-พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม เดินทางมาพร้อมทีมแพทย์ เข้าช่วยเหลือเยียวยาจิตใจญาติผู้ติดค้างใต้ซากอาคาร โดยกระทรวงยุติธรรมนำนักจิตวิทยา กรมสุขภาพจิต และผู้เชี่ยวชาญเหตุภัยพิบัติกว่า 20 คน ลงพื้นที่ให้คำแนะนำพร้อมดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ กระบวนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต้องรอให้เสร็จสิ้นกระบวนการทางคดีอาญาก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนนี้กระทรวงยุติธรรมอาจให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สินครัวเรือน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์)

- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ.กล่าวว่า สธ.ได้เตรียมความพร้อมในจุดที่ตึกถล่มเขตจตุจักร มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ โดยมี พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ผู้บัญชาการฝ่ายการแพทย์ มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง จากกรมการแพทย์ เตรียมทีมกู้ชีพขั้นสูง 7 ทีม จากหลายโรงพยาบาล เตรียมโรงพยาบาลส่งต่อผู้ป่วย ส่วนทีม MCATT มี 302 คนที่เตรียมไว้แล้ว และยืนยันว่าเรามีความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ ที่ได้จัดเตรียมไว้ นอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ สธ.ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินภายหลังเกิดเหตุการณ์ไม่ถึง 1 ชั่วโมง ตามที่นายกฯให้สั่งการได้เตรียมความพร้อม โดยจะมีการประชุมทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์ ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วย ประกอบด้วย รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.นพรัตน์ ราชธานี รพ.ปทุมธานี รพ.พระนั่งเกล้า และ รพ.สมุทรปราการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ได้มาเยี่ยมแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถล่มเมื่อวานนี้ ที่ถูกส่งตัวมารักษายังโรงพยาบาลพญาไท ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวชาวไทยและเมียนมา โดยได้มีการพูดคุยซักถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมให้กำลังใจกับผู้ป่วย

สรุปสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ตึกถล่ม โดยได้รับการรักษาผู้ป่วยจำนวน 11 ราย แบ่งเป็นคนไทย 6 ราย และเมียนมา 5 ราย โดยผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ระดับเล็กน้อย เช่น ปวดเข่า ฝุ่นเข้าตาไปจนถึงระดับรุนแรง เช่น กระดูกหัก บาดแผลฉกรรจ์ ภาวะหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิต 1 ราย ซึ่งการรักษาพยาบาลจะรักษาตามระดับความรุนแรงของอาการ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลจะมีการรักษาอาการเจ็บป่วยทางกายและความวิตกกังวลทางจิตใจและให้คำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านบริการ tel relax บริการให้คำปรึกษาทางจิตเวชด้วย และได้รับการยืนยันจากทีมแพทย์โรงพยาบาลพญาไทมีความพร้อมที่จะรับรักษาผู้ป่วยหากสามารถช่วยกู้จากซากตึกได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์)

-กรมการแพทย์รายงานสถานการณ์ การช่วยเหลือผู้ป่วย กรณีเหตุภัยพิบัติ ฉบับที่ 1 ระบุว่า กรมการแพทย์ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว (EOC) โดยมี อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันทั่วถึง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ตึกถล่มบริเวณบางซื่อ เขตจตุจักร ทีม MERT(Medical Emergency Response Team) กรมการแพทย์และหน่วยงานเครือข่าย ได้ลงพื้นที่ทันทีหลังจากเกิดเหตุ พร้อมตั้งหน่วยแพทย์สนาม (ER สนาม) ซึ่งประกอบด้วย ทีม MERT โดยมีกรมการแพทย์เป็น Medical Commander ดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การกู้ชีพและกู้ภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสากล โดยมีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุให้เร็วที่สุด

จากการรายงานข้อมูลของ ER สนาม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2568 เวลา 08.00 น. มีผู้สูญหาย 96 ราย (ข้อมูล EOC กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สามารถช่วยเหลือออกมาได้ 9 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก จำนวน 2 ราย ส่งต่อไปรักษา รพ.วิมุต รพ.พญาไท พหลโยธิน ผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง จำนวน 1 ราย ส่งต่อไปรักษาที่รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 3 ราย ส่งต่อไปรักษาที่รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) รพ.พญาไท พหลโยธิน และผู้ป่วยที่กลับบ้านแล้ว 3 ราย

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์สำรวจความเสียหายตัวอาคาร โดยให้มีการประสานงานวิศวกร เพื่อสำรวจและประเมินโครงสร้างอาคารจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เพื่อให้สร้างความมั่นใจการบริการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (อินโฟเควสท์)

-สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) รายงานความคืบหน้าการค้นหาผู้ค้นหาผู้ติดในอาคารถล่ม โครงการก่อสร้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขตจตุจักรว่า ปัจจุบันพบสัญญาณชีพจำนวน 15 รายที่อยู่ในระหว่างการกู้ภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-รายงานยอดผู้สูญหาย บาดเจ็บ และเสียชีวิตล่าสุด ผู้สูญหายยอดเหลือ 78 คน บาดเจ็บ 8 คน และเสียชีวิต 9 คน สามารถนำออกมาได้แล้ว 7 คน เสียชีวิตที่โรงพยาบาล 1 คน และยังคงค้างอีก 1 ราย เวลา 18.00 น. พบร่างคนงานไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตหรือไม่อีก 3 คน เจ้าหน้าที่เร่งใช้รถแบ็กโฮขุดและยกแผ่นปูนออกเพื่อช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน เพราะยังหวังว่าทั้ง 3 คนอาจมีชีวิตรอด ถึงแม้จะมีโอกาสเพียงน้อยนิดก็ตาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, เนชั่นออนไลน์)

-พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เดินทางเข้าพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของชุดแพทย์ หน่วยสายแพทย์ทหารบก ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ บริเวณพื้นที่เกิดเหตุ Hot Zone ประกอบด้วย ชุดแพทย์รักษาพยาบาล และส่งกลับขึ้นสูง (ALS) จาก รพ.พระมงกุฎเกล้า, ชุดแพทย์เผชิญเหตุ (M - MERT) จาก รพ.ค่ายสุรนารี และชุดแพทย์ จาก พัน.สร.13 โดยบูรณาการปฏิบัติร่วมกับศูนย์เอราวัณ กรมการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยสายแพทย์ในพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อม และ การจัดตั้ง รพ.สนาม ระดับ 2 จาก รพ.ค่ายสุรสีห์ เพื่อรองรับสถานการณ์ เมื่อมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากต่อไป

ชื่นชมหมอ-พยาบาลอพยพผู้ป่วยช่วงแผ่นดินไหว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, hfocus)

-โลกโซเซียลชื่นชม คุณหมอ รพ.ลำปาง แบกคนไข้สูงอายุลงบันได หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ทราบต่อมาว่า แพทย์คนดังกล่าวคือ นพ.ถวัลย์ จุฑาศิลปรัตน์ นายแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลลำปาง ซึ่งให้ผู้ป่วยสูงอายุขึ้นชีหลัง แล้วพาลงมาตามบันไดของอาคารผู้ป่วยนอก ซึ่งหลังจากที่ภาพนี้ถูกแชร์ออกไป หลายคนต่างเข้ามาชื่นชมการทำงานของ คุณหมอ และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ไม่ทิ้งคนไข้ และพยายามพาทุกคนไปอยู่ในที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)

-ผู้ใช้ TikTok ชื่อ "Prapakorn amulet" เผยแพร่คลิปวิดีโอ พร้อมชื่นชมทีมแพทย์เร่งปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ป่วยอยู่ในห้องผ่าตัดได้สำเร็จ ขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เนชั่นออนไลน์)

-หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว ทำให้เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ลงมาจากตึกอาคารสูงของโรงพยาบาล ทั้งนี้ ในขณะที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากตึกสูตินารีเวช ลงไปที่พระราชวังพญาไท มีคนไข้รอทำคลอดที่โรงพยาบาล กำหนดคลอดในวันนี้ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข็นเตียงมาถึงที่พระราชวังพญาไท คนไข้มีอาการเจ็บท้องเพราะมดลูกบีบรัดตัว ทางแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สูตินารีแพทย์ จึงตัดสินใจใช้ห้องภายในพระที่นั่งเทวราชสภารมย์ ในเขตพระราชวังพญาไท เป็นห้องทำคลอด โดยใช้เวลาประมาณ 11 นาที เป็นเด็กผู้หญิง น้ำหนัก 2,924 กรัม สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยทั้งแม่และลูก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)

-เว็บไซต์ข่าว Republic World ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอบันทึกช่วงเวลาที่ ผู้หญิงคนหนึ่งต้องให้กำเนิดลูกบนถนนในกรุงเทพฯ หลังจากถูกเคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาลระหว่างผ่าตัด โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยช่วยเหลือจนสามารถ "คลอดลูกชายได้สำเร็จ" ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังกล่าวยืนยันในภายหลังด้วยว่า ทั้งแม่และทารกปลอดภัยและกำลังฟื้นตัวในโรงพยาบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)

-เพจเฟซบุ๊ก "Robinhood Delivery" ได้เผยแพร่ข้อความ โดยระบุว่า "ส่งอาหารสนับสนุนโรงพยาบาลราชวิถี ได้ที่ Robinhood โรงพยาบาลราชวิถียังต้องการอาหารให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย สามารถส่งอาหารสนับสนุนได้ที่ Robinhood ขอมอบส่วนลดส่งอาหาร 50 บาท ไม่มีขั้นต่ำเพียงใส่โค้ด 'SUPPORT50' เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วย

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ผู้ป่วยเด็ก 1 เดือน เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)

-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ออกแถลงการณ์ กรณีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ กรณีผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือนเสียชีวิตระหว่างเคลื่อนย้ายหนีแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน เป็นผู้ป่วยกลุ่มภาวะวิกฤต ทีมแพทย์และพยาบาลได้ให้การรักษาอย่างเต็มกำลังและดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ปัจจุบันเข้ารับรักษาในห้องไอซียู

มอบ สปสช.ดูแลประชาชนสิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)

-นพ.เจตน์ จรรยาธอวาริ เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. มอบ สปสช. ดูแลประชาชนสิทธิบัตรทอง หากได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหว เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมกับ สปสช. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตใช้สิทธิ UCEP เข้ารักษาได้ทุก รพ.รัฐและเอกชน เจ็บป่วยเล็กน้อย ใช้ 30 บาทรักษาทุกที่ได้ที่ร้านยา คลินิกพยาบาล และคลินิกเวชกรรม

การดูแลสุขภาพจิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)

- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้จัดส่งทีม MCATT ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่จตุจักร ได้มีการประเมินสุขภาพจิตผู้ประสบภัยแล้ว จำนวน 4 ครอบครัว โดยทีม MCATT ได้ให้การดูแลและให้คำแนะนำด้านสุขภาพจิตเพื่อบรรเทาความเครียดและส่งเสริมสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ยังได้เปิดบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คำปรึกษา โดยจากข้อมูลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พบว่ากรณีแผ่นดินไหว มีผู้ต้องการได้รับคำปรึกษาจำนวนทั้งสิ้น 11 ราย โดย 7 ราย เป็นผู้ที่เผชิญเหตุการณ์โดยตรงและอีก 4 ราย เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่ติดตามสถานการณ์ ทั้งนี้ได้ให้หน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการเพิ่มบริการสายด่วนปรึกษาสุขภาพจิตจาก 20 เป็น 30 คู่สาย และเพิ่มบริการใหม่ "ศูนย์เยียวยาจิตใจ 1667" เพิ่มเติมอีก 30 คู่สาย รวม 60 คู่สาย นอกจากนี้ประชาชนที่ต้องการประเมินปัญหาสุขภาพจิตของตนเอง สามารถตรวจเช็คได้ผ่านทางช่องทาง www.วัดใจ.com หรือขอรับคำปรึกษาจากช่องทางอาสาสมัคร ได้แก่ Sati App ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี และสามารถขอรับการสนับสนุนทางจิตใจผ่านทางสมาคมสมาธิตันส์แห่งประเทศไทย เบอร์ 02-713-6793 ซึ่งให้บริการพูดคุยเป็นเพื่อนด้วย พร้อมขอความร่วมมือการงดแชร์ภาพผู้เสียชีวิตและภาพความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ เดลินิวส์, แนวหน้า อินโฟเควสท์, hfocus)

-ดร.นพ.วรากรณ์ โฆษิตพิทยสุนนท์ รองโฆษกสธ.และ โฆษกกรมสุขภาพจิต ชวนทำความเข้าใจ "อาการเมาแผ่นดินไหว" หรือ Post-Earthquake Dizziness Syndrome (PEDS) หลังแผ่นดินไหวผ่านไปแล้วแล้ว แต่หลายคนยังมีอาการเวียนหัวบ้านหมุน บางครั้งจะเรียกว่าอาการป่วยจากแผ่นดินไหว หรือ "จิชิน-โยอิ" อาการนี้พบได้บ่อยในคนที่ไวต่อการเคลื่อนไหว ซึ่งเกิดจากระบบประสาทพยายามปรับตัวหลังจากรับรู้การสั่นสะเทือนที่รุนแรง เกิดจากความเสียสมดุลของประสาทส่วนกลาง โดยจะรู้สึก เวียนหัว คลื่นไส้ เดินเซ รู้สึกเหมือนพื้นยังโยกไปมา อาการอาจอยู่ไม่กี่นาที หรือยาวนานหลายวัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล การดูแลตัวเอง พักผ่อนให้เพียงพอ หยุดเดินหากรู้สึกเซ แล้วนั่งพักในที่ปลอดภัย ดื่มน้ำมากๆ ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุล หายใจลึก ๆ หรือทำสมาธิเพื่อผ่อนคลาย เสียงหน้าจอมือถือ-คอมพิวเตอร์ ลดการกระตุ้นอาการ หากอาการไม่ดีขึ้นใน 1 สัปดาห์ หรือรุนแรง เช่น เวียนหัวจนล้ม คลื่นไส้อาเจียนตลอดเวลา ควรรีบพบแพทย์


สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ไอเอ็นเอ็น)

-นางสาวศศิกันต์ วัฒนชะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย รัฐบาลแนะวิธีดูแลตัวเองหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว ถ้าพบอาการ 'เมาแผ่นดินไหว' ต้องสังเกตตัวเอง พักผ่อนให้มาก ย้ำหากเวียนหัวบ้านหมุนไม่หาย ควรพบแพทย์


สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, ไอเอ็นเอ็น ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus)

-ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการ สสส.เปิดเผยว่า สสส. สนับสนุนเว็บแอปพลิเคชัน Here to Heal และอาสาสมัครจิตวิทยา โครงการระบบบริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์ผ่านข้อความแชท ร่วมกับศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าถึงการบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยมีข้อเสนอแนะการดูแลจิตใจตนเองในเบื้องต้น ดังนี้ 1. รับฟัง และยอมรับความรู้สึกของตนเอง 2. หายใจลึกๆ หายใจเข้า - ออกซ้ำๆ เพื่อให้ผ่อนคลายความรู้สึกลง 3. ดึงความสนใจมาอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน 4. เลือกติดตามข่าวสาร ข้อมูล และสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างมีสติ 5. พยายามดำเนินชีวิตตามปกติ เพื่อสร้างความรู้สึกรับมือ หากท่านต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นผ่านระบบแชทออนไลน์ Here 2 Heal ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ http://here2healproject.com/</p>	
<p>4 สมุนไพรใกล้ตัว บรรเทาอาการ "บ้านหมุน"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, pantip)</p> <p>-ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีคำแนะนำดี ๆ ในการนำสมุนไพรใกล้ตัว มาช่วยบรรเทาอาการบ้านหมุนได้ ดังนี้ 1. ขิง อาจดื่มเป็นชาขิง น้ำขิง เมื่อมีอาการเวียน หรือชนิดแคปซูล 500 mg ครั้งละ 2 แคปซูล เมื่อมีอาการ 2. ยาหอม ช่วยบรรเทาอาการเวียน หน้ามืด หรือคลื่นไส้อาเจียน ช่วยขับลมแก้ท้องอืด 3. บัวบก ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดเล็ก ๆ ทำให้หลอดเลือดและระบบประสาทยืดหยุ่นแข็งแรง ทำให้การไหลเวียนเลือดดี ลดการข้นหนืดของเลือด 4. ดอกอัญชัน ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือด อายุรเวทใช้แก้เวียนหัว สมอถั่ว แก้อ่อนเพลีย บำรุงสมอง ระบบประสาท ความจำ ช่วยคลายเครียด เพิ่มความสามารถในการมองเห็น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสายตา คำแนะนำพิเศษ หากผู้ใดมีอาการเวียนให้ใช้ยาหอมละลายในน้ำขิงอุ่น ๆ แล้วดื่ม จะช่วยบรรเทาอาการเวียนได้ดี</p>	
<p>ผลกระทบด้านอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>-นายโฉลม วงศ์กลุ่ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองน้ำพุ 7 สี เผยว่า หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมียนมา ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกบัวตอง น้ำพุ 7 สีในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองน้ำพุ 7 สี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สภาพน้ำเปลี่ยนสีไป โดยเฉพาะตัวบ่อน้ำพุสีน้ำจากเดิมที่เคยใสกลับกลายเป็นสีขุ่น คาดว่าอาจมีสารละลายของแร่ธาตุที่ไหลออกมาจากตัวน้ำพุ เจ้าหน้าที่กำลังส่งไปตรวจสอบเพราะเกรงจะทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนังของนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันน้ำตกบัวตองที่มีโครงสร้างเป็นหินปูน บางจุดเป็นโพรง อาจเกิดการยุบตัว หากมีการสั่นสะเทือนของอาฟเตอร์ช็อก ประกาศปิดพื้นที่ชั่วคราว เพื่อประเมินความเสี่ยง และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>- ครม.นัดพิเศษ 27 มี.ค. มีมติ เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. ... หรือ พ.ร.บ. เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และปรับแก้แล้ว พ.ร.บ.ฉบับนี้ประกอบไปด้วย 7 หมวด 104 มาตรา วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือ Man-Made Destination เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เนื่องจากธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นบริการหลักที่นำรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก ให้มีคณะกรรมการนโยบายสถานบันเทิงครบวงจร มีนายกา เป็นประธาน, รองนายกา ที่นายกา มอบหมายเป็นรองประธาน โดยมีรมว.สาธารณสุข ร่วมเป็นกรรมการ และให้มีคณะกรรมการบริหารสำนักงานควบคุมการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร ซึ่งประธานมาจากการแต่งตั้งของนายกา โดยมี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นกรรมการ</p>	
<p>โรค NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebetter)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดงาน “อย. ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อคนไทยห่างไกล NCDs” ส่งเสริมผู้บริโภคในการเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเหมาะสมกับภาวะโภชนาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (ปสฤทธ์เขม้งโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิด "โครงการขับเคลื่อนพระสงฆ์ปลอดโรค NCDs สุขภาพดีทั่วไทย"เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จันทรากรม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี โดยตั้งเป้าหมาย ถวายการตรวจคัดกรองโรค NCDs และระบุพิกัดการเจ็บป่วยโรค NCDs ของพระสงฆ์ ให้ได้ร้อยละ 80 ของจำนวนพระสงฆ์ทั่วประเทศ ทั้งนี้พระสงฆ์ทั่วประเทศมีจำนวนกว่า 2.7 แสนรูป ซึ่งพบว่ามียุทธศาสตร์เสี่ยงป่วย NCDs ถึงร้อยละ 78 ภาวะไขมันในเลือดสูงร้อยละ 55 ภาวะอ้วน ร้อยละ 44 ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 17 และน้ำตาลในเลือดสูง ร้อยละ 15 ดังนั้น ตนต้องการช่วยให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย รวมถึงจะขอให้ช่วยไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชน ต่อในการรณรงค์ลดโรค NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นายกองตรี ดร.ธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกระดับอำเภอสู่การขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมี ดร.นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. นายณพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วม นายกองตรี ดร.ธนภุต กล่าวว่า สธ.มีนโยบายมุ่งเน้นในการยกระดับการสาธารณสุขด้วยการสร้างเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนภายใต้แนวคิด "NCDs ดีได้ ด้วยกลไก อสม." เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ก่อนเข้าสู่ระบบการรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ</p> <p>ขณะที่ ดร.นพ.ภาณุวัฒน์กล่าวว่า สบส.มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับ อสม.โดยให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 878 อำเภอ สนับสนุนและพัฒนาให้ อสม.มีความรู้ความสามารถ ที่จะขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกล NCDs ให้สัมฤทธิ์ผล.</p>	
<p>ความก้าวหน้านักสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- นายพัทพล อักโข เลขานุการสภาการสาธารณสุขชุมชน หรือ ก.พ. เรื่องสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าของ "นักสาธารณสุข" เกี่ยวกับ 3 ประเด็น "เงินประจำตำแหน่ง – เงินพิเศษ พ.ต.ส. -การกำหนดวุฒิสาธารณสุขศาสตร์เป็นวุฒิคัดเลือก</p>	
<p>รับวิเคราะห์พลาสติก PET</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า ห้องปฏิบัติการของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มีความพร้อมและเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์พลาสติกบรรจุอาหารชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) โดยมีรายการวิเคราะห์ดังนี้ ตรวจเอกลักษณ์พลาสติกการแพร่กระจายทั้งหมด การแพร่กระจายโลหะหนัก 19 รายการ ได้แก่ ตะกั่ว อะลูมิเนียม แบเรียม โคบอลต์ ทองแดง เหล็ก ลิเทียม แมงกานีส นิกเกิล สังกะสี พลวงสารหนู แคดเมียม โครเมียม พรอท ยูโรเพียม แกโดลิเนียม แลนทานัม และเทอร์เบียม ตรวจการกระจายสารไพโรมารีเอโรแมติกแอมีนส์ (PAAs) 26 รายการ และตรวจการแพร่กระจายจำเพาะ (SML) 3 รายการ ได้แก่ เทเรฟทาลิกแอซิด ไอโซพทาลิกแอซิด และ 2-เมทิล-4-ไอโซไทเอโซลีน-3-ไอออน ผู้ประกอบการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ได้ที่ศูนย์รวมบริการ โทร.0-2951-0000 ต่อ 99968 หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/service-icon/</p>	-
<p>อย.-สสจ.เพิ่มความเข้มงวดโรงผลิต'น้ำแข็ง'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. แนะนำ โรงงานผลิตน้ำแข็ง ป้องกันเหตุแอมโมเนียรั่วไหล จากการเร่งผลิตน้ำแข็งช่วงอากาศร้อน ด้วยเทคนิคต่างๆ "3 ส 2 ป" คือ 3 ส (ตรวจสอบสภาพ) 1.สภาพตัวถัง 2.สายส่ง 3.สม่าเสมอ และ 2 ป คือ 1.ป้องกันการรั่วไหลของแอมโมเนีย โดยการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ และติดตั้งระบบตรวจจัดการรั่วไหล 2.ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP อย่างเคร่งครัด และมีแผนรับมือเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของแอมโมเนีย นอกจากนี้ อย. ร่วมกับ สสจ. ทั่วประเทศ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำแข็งทุกแห่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และมีการตรวจสอบระบบทำความเย็นและท่อก๊าซแอมโมเนีย รวมถึงการบำรุงรักษาประจำปี หากพบโรงงานใด ปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด</p>	-
<p>พัฒนาแพลตฟอร์ม SoSafe ลดความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สสส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เพื่อขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม SoSafe สร้างสังคม และชุมชน ให้เป็นพื้นที่ความปลอดภัยเอื้อต่อการมีสุขภาพดีทั้งทางกาย ใจ และสังคมได้อย่างแท้จริง</p> <p>แพลตฟอร์ม SoSafe คือ แพลตฟอร์มดิจิทัลในแอปพลิเคชัน Line ที่มุ่งช่วยเหลือประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ให้เข้าถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือด้านปัญหาสังคม เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปลายปี 2566 ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ จากข้อมูลการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม SoSafe ระยะที่ 1 พบว่า มีผู้ใช้บริการกว่า 10,000 ราย ทั้งทางสังคมและสุขภาพ เข้าช่วยเหลือแล้ว 901 กรณี แบ่งเป็น ความรุนแรงในครอบครัว 357 กรณี ล่วง ละเมิดทางเพศ 215 กรณี ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 323 กรณี และอื่น ๆ 6 กรณี ส่วนระยะที่ 2 นี้ จะมีการต่อยอดประเด็นปัญหาสังคม เช่น การกลั่นแกล้ง ปัญหาสุขภาพจิต และขยายผลไปยังพื้นที่จังหวัด อื่น ๆ รวมถึงเพิ่มหน่วยงานเพื่อรับเรื่องปัญหาสังคมของประชาชนให้มากขึ้น</p>	
<p>รณรงค์ป้องกันโรคNCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>- นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมแพรระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2568 โดยเน้นย้ำให้ รพ.สต.ในสังกัด จำนวน 79 แห่ง มีสมาชิก อสม.จำนวน 6,539 คน ได้ทำการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ ต่อไป</p>	
<p>วัคซีนกับไตวาย ไตอักเสบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สุขภาพธรรมชาติ</p> <p>-เสนอบทความ โดยหมอดื้อ ใ้ข้อมูลว่าหลักฐานในระดับโลกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ (AEs) ทางไต ที่ผ่านมายังไม่มีข้อสรุปชัดเจน ดังนั้นการศึกษานี้ เป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเภสัชวิทยา (pharmacovigilance) จากการวิเคราะห์รายงานทั้งหมดของทั่วโลก 120,715,116 รายงาน จาก Vigi Base ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของ deduplicated WHOdatabase ของการรายงานที่เป็นแต่ละราย จาก 150 ประเทศ และครอบคลุมยาและวัคซีน 25,000 ชนิด ที่รวบรวมระหว่างปี 1967 ถึง 2022 โดยข้อมูลทั้งหมดนี้มีการตรวจสอบคุณภาพและทบทวนความถูกต้อง และจัดแบ่งตามหมวดหมู่ที่ตั้งไว้ประเมินการรายงานการบาดเจ็บของไต พบว่า วัคซีนโควิด mRNA วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนมะเร็งปากมดลูก มีผลกระทบมากกว่าตัวอื่นๆ</p>	
<p>อัตราเด็กญี่ปุ่นผลิตชีพสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเผยว่า การผลิตชีวิตตนเองในนักเรียนประถมศึกษา มัธยมต้น และมัธยมปลายในปี 2567 พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 529 ราย เพิ่มจากปีก่อนหน้าถึง 16 ราย แม้ว่ายอดรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 20,320 ราย ลดสู่ระดับต่ำสุดเป็นอันดับ 2 นับแต่ปี 2521 ที่เริ่มเก็บข้อมูล ขณะที่กรุงโตเกียวมีจำนวนเด็กฆ่าตัวตายสูงสุด รองลงมาคือจังหวัด ไชตามะ คานากาวะ โอจิและโอซากาส่วนใหญ่มาจากปัญหาเกี่ยวข้องกับโรงเรียนผลการเรียนและปัญหาอื่นๆกับเพื่อน.</p>	-
<p>สหรัฐสั่งห้ามดื่ม 'ฟลูออไรด์' ในน้ำประปา หวั่นกระทบ 'ไอคิว'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ ,เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- รัฐยูทาห์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสหรัฐ เป็นรัฐแรกของประเทศ ที่ออกกฎหมายห้ามดื่มสาร "ฟลูออไรด์" ลงในน้ำประปา ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดำเนินการ มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2488 โดยจะเริ่ม บังคับใช้ในวันที่ 7 พ.ค. นี้ อนึ่ง กระทรวงสาธารณสุขในยุครัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดน เคยออกมาเตือนว่า ปริมาณ ฟลูออไรด์ที่สูงขึ้นเชื่อมโยงกับระดับไอคิวที่ลดลงของชาวอเมริกัน</p>	-
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	
-	-



สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

f • fanmoph
• I Love MOPH

X • pr_moph
@ healthmoph

globe • <http://pr.moph.go.th>
play • moph channel

phone 0 2590 1311-2
fax 0 2591 8613

